

PDG เทรดพุ่งนี้มั่นใจเหนือจอง



กรุงเทพฯ - บมจ. พรอดดิจ หรือ PDG เตรียมพร้อมเทรดวันพุ่งนี้ 29 ก.ค. 57 มั่นใจหุ้นเหนือจอง หลังกระแสการตอบรับการจองดีเกินคาดจากนักลงทุน



นายธงชัยต้นสุทนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) หรือ PDG เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในการเข้าซื้อขายหุ้นเป็นวันแรกของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ภายใต้ชื่อย่อการซื้อขาย PDG และคาดว่าราคาหุ้นจะสามารถยืนเหนือราคาจองได้ จากราคา IPO ที่ 2.80 บาทต่อหุ้น จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทวางเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ให้นักลงทุนสนใจลงทุนในหุ้นของ PDG อย่างมากจากการที่บริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต และลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องทำให้หุ้นของบริษัทเป็น Growth stock ที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ คาดว่ารายได้ของปีนี้จะเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 10-15

“ตลอดระยะเวลาการจองซื้อในช่วงวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 มีนักลงทุนที่สนใจจะจองซื้อหุ้น ของบริษัทติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมากผ่านการจัดจำหน่ายของ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำในการจัดจำหน่าย และผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 4 ราย ได้แก่ บล. กสิกรไทย บล. ฟินันเซีย ไซรัส บล. เอเชียพลัส และ บล. ไรรา”

โดยเงินระดมทุนได้ในครั้งนี้จะนำไปเพื่อ (1) ขยายกำลังการผลิตขวด PET (2) เพิ่มเครื่องปิดฉลากขวดอัตโนมัติ (3) เพิ่มเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติ (4) ซื้อแม่พิมพ์สำหรับการผลิตหลอดพรีฟอร์มเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตขวด PET และผู้ผลิตขวดน้ำดื่มที่มีเครื่องเป่าขวดเป็นของตนเองและส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนผมเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2535 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) โดยผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 135 ล้านบาท ชำระแล้ว 100 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท